



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง โทร. ๐๕๓-๑๒๑๒๐๙

ที่ กษ ๐๘๒๕/๑๗๑

วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายละเอียดการตรวจสอบที่ดินราชพัสดุที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในราชการ

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง

ตามหนังสือ กลุ่มบริหารสินทรัพย์ กองคลัง ที่ กษ ๐๘๐๓.๐๘/๗๘๔ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง ขอให้ตรวจสอบที่ดินราชพัสดุที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในราชการ เพื่อนำมาสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาการจัดที่ดินทำกินตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) หรือประโยชน์ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยให้หน่วยงานดำเนินการสำรวจและทบทวนความจำเป็นของการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุให้เหมาะสมกับภารกิจในทางราชการตามความจำเป็น และให้พิจารณาส่งคืนที่ราชพัสดุที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในทางราชการให้แก่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ ณ ที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยู่ เพื่อนำมาสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล นั้น

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖ ได้ดำเนินการสำรวจและทบทวนความจำเป็นของการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุ ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่ประสงค์จะส่งคืนพื้นที่เนื่องจาก ปัจจุบันคงใช้ประโยชน์ที่ดินราชพัสดุดังกล่าวอยู่ จำนวน ๒ แปลง ดังนี้

แปลงที่ ๑ ทะเบียนราชพัสดุเลขที่ ซม.๑๗๒๓ ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง อยู่เลขที่ ๑๖๔ หมู่ที่ ๓ ต.ดอนแก้ว อ.แมริม จ.เชียงใหม่ เนื้อที่ตามเอกสาร เนื้อที่ ๒๓,๗๘๗ ไร่ ๒ งาน ๓๗ ตารางวา โดยหน่วยงานได้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ราชพัสดุ จำนวน ๑๐ ไร่ ๑ งาน ประกอบด้วย อาคารสำนักงาน, โรงซ่อมแซมบำรุงเครื่องจักรกล, โรงจอดเครื่องจักรกล และแปลงปลูกพืชสมุนไพร พื้นที่ราชพัสดุในส่วนที่เหลือเป็นของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖ และหน่วยงานราชการอื่น

แปลงที่ ๒ ทะเบียนราชพัสดุเลขที่ ซม.๑๐๖๘ ศูนย์ขยายพันธุ์หญ้าแฝก อยู่เลขที่ ๑๘๒ ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เนื้อที่ตามเอกสาร จำนวน ๓๓๔ ไร่ ๓ งาน ๓๒ ตารางวา โดยหน่วยงานได้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ราชพัสดุ จำนวน ๒๕๐ ไร่ ประกอบด้วย อาคารสำนักงาน, บ้านพักเจ้าหน้าที่, แปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝก, พื้นที่เลี้ยงสัตว์, เรือนเพาะชำและแปลงขยายพันธุ์พืชสมุนไพร พื้นที่ราชพัสดุในส่วนที่เหลือเป็นของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณานำเสนอกลุ่มบริหารสินทรัพย์ กองคลัง ดำเนินการต่อไป

(นายพัฒนา อภิญญา)

ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง